

THU NGỎ

**Thân gửi toàn thể anh chị em công chức,
viên chức và người lao động tại Bệnh viện Mắt!**



Như các bạn đã biết, dịch COVID-19 trong những ngày này đang lan rộng trên khắp thế giới và diễn biến vô cùng phức tạp. Dịch bệnh đã và đang ảnh hưởng sâu sắc, rõ ràng đến mọi người dân, mọi ngành nghề ở nhiều mức độ khác nhau. Ngành Y tất nhiên càng không thể tránh khỏi và hơn nữa không chỉ chịu tác động mà phải còn gánh vác những nhiệm vụ nặng nề hơn bao giờ hết.

Mặc dù hiện nay Việt Nam chúng ta vẫn đang kiểm soát được dịch bệnh nhưng với tình hình phức tạp của các nguồn lây rất khó có thể nói trước những gì sẽ xảy ra trong thời gian tới. Chúng ta không thể lơ lỏng một giây phút nào trong giai đoạn này.

Đất nước ta đang đi vào một trận chiến mới.

“Chống dịch như chống giặc”- đây là khẩu hiệu mà chúng ta nghe thấy rất nhiều trong thời gian gần đây. Và rõ ràng trong cuộc chiến chống giặc dịch bệnh mà cụ thể là COVID-19 thì nhân viên y tế chính là những chiến sĩ tiên phong hàng đầu, là người dẫn dắt, tuyên truyền và phải có tinh thần mạnh mẽ nhất.

Bản thân chúng tôi cũng rất thấu hiểu và thông cảm với sự lo lắng, hoang mang của các anh chị em nhân viên Bệnh viện cũng như gia đình các anh chị em trong thời gian này. Suốt thời gian qua, Bệnh viện cũng đã cố gắng hết sức trong khả năng để trang bị những thiết bị bảo hộ khả thi nhất cho toàn thể nhân viên Bệnh viện khi làm việc. Bởi vì hơn ai hết chúng tôi hiểu rằng, con người chính là nguồn lực quý giá nhất của Bệnh viện, các anh chị em được bảo vệ, hỗ trợ và phòng hộ tốt nhất thì Bệnh viện mới đủ sức mạnh và nguồn lực để phòng và chống được dịch bệnh.

Nhân đây, Ban Giám Đốc cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Bệnh viện Mắt đã đồng hành cùng Bệnh viện trong suốt thời gian qua. Mặc dù có rất nhiều khó khăn nhưng các bạn vẫn ngày đêm thầm lặng chiến đấu bằng cả tinh thần, sức lực, kiến thức chuyên môn để bảo vệ sức khoẻ cho người bệnh tới Bệnh viện. Cảm ơn các bạn vì các bạn đã không chỉ làm hết trách nhiệm người thầy thuốc mà còn bằng nghĩa vụ công dân lúc quê hương gặp khó khăn nhất. Chúng tôi sẽ luôn bên cạnh hỗ trợ cho các bạn hết sức mình.

Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn vì các bạn đã tình nguyện, xung phong tham gia đội công tác phòng, chống dịch vừa qua. Các bạn đã phối hợp kịp thời cùng với cấp uỷ, Ban Giám Đốc, đại diện cho Bệnh viện Mắt góp sức mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công cuộc chống dịch bệnh COVID-19 của ngành Y thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Rất mong trong thời gian tới, tinh thần tình nguyện xung phong của chúng ta sẽ tiếp tục được phát huy ngày càng hăng hái.

Chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình của các bạn - những hậu phương vững chắc đã gồng gánh thêm công việc, chịu thêm nhiều vất vả, hy sinh để động viên, hỗ trợ và ủng hộ tinh thần cho anh chị em nhân viên Bệnh viện có thể chung tay góp sức mình giúp Bệnh viện và cả nước có thêm nguồn lực và sức mạnh phòng chống dịch.

Một lần nữa, Ban Giám đốc xin cảm ơn những đóng góp to lớn của các bạn, tất cả những sự đóng góp này sẽ được ghi nhận, tuyên dương và tôn vinh một cách xứng đáng.

Trong tình hình tới, dịch bệnh sẽ còn diễn biến khó lường, Ban Giám đốc rất mong toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và người lao động tại Bệnh viện Mắt sẵn sàng nâng cao ý chí và vững vàng tinh thần chiến đấu dù được điều động, phân công nhiệm vụ nào hay đi đến bất cứ nơi đâu để cùng cả nước chung tay đẩy lùi đại dịch này. Đây cũng là lúc để chúng ta thể hiện tinh thần tương thân tương ái và cũng là cơ hội để chúng ta quan tâm và hiểu nhau hơn.

Chúng tôi tin rằng, sự đóng góp dù nhỏ hay lớn của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Bệnh viện Mắt cũng sẽ hòa chung vào ý chí quyết tâm, đồng lòng của toàn dân tộc, sẽ tạo nên sức mạnh to lớn để Việt Nam chúng ta chiến thắng bệnh dịch, sớm vượt qua khó khăn và tiếp tục chung tay xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phát triển.

Kính chúc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cùng gia đình tại Bệnh viện Mắt luôn mạnh khỏe, vững vàng ý chí, nâng cao nhiệt huyết và quyết tâm chống đại dịch toàn cầu./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2020



Nguyễn Minh Khải